

## กรมทรัพย์สินทางปัญญาเชื่อมฐานข้อมูล DESIGNview อำนวยความสะดวกสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสได้รับจดทะเบียนรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมทรัพย์สินทางปัญญา จับมือ สำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป เชื่อมฐานข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ DESIGNview อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย เพิ่มโอกาสได้รับจดทะเบียนเร็วขึ้น

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “กรมฯ ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสหภาพยุโรป (EUIPO) ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกรมฯ เข้ากับฐานข้อมูล DESIGNview ของ EUIPO เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ทั่วโลก โดยฐานข้อมูล DESIGNview ได้รวบรวมรายละเอียดคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรปและประเทศที่เข้าร่วม จำนวน ๗๗ แห่งทั่วโลก ครอบคลุมประเทศที่เป็นคู่ค้าสำคัญของไทย เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เป็นต้น ฐานข้อมูลดังกล่าวจึงมีข้อมูลคำขอสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์มากกว่า ๒๑.๑ ล้านคำขอ และมีสถิติการเข้าสืบค้นข้อมูลของผู้ใช้งานทั่วโลกตั้งแต่วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กว่า ๗.๘ ล้านครั้ง”

นายวุฒิไกร กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ EUIPO ได้ประกาศการเข้าร่วมระบบฐานข้อมูล DESIGNview ของกรมฯ อย่างเป็นทางการ โดยได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลคำขอจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ของกรมฯ จำนวนกว่า ๗๔,๐๐๐ คำขอ เข้ากับฐานข้อมูล DESIGNview ซึ่งจะประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการเข้าถึงข้อมูลสิทธิบัตรฯ ได้สะดวก รวดเร็ว ไม่มีค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับจดทะเบียนเร็วยิ่งขึ้น โดยก่อนที่จะยื่นจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาประเทศต่างๆ ทั่วโลก ผู้ประกอบการควรเข้าไปตรวจสอบความใหม่ของการออกแบบด้วยตนเอง เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของการได้รับจดทะเบียนในเบื้องต้น และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตรของผู้อื่น นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและธุรกิจได้อีกด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้งานฐานข้อมูล DESIGNview ผ่านทางเว็บไซต์ <https://www.tmdn.org/tmdsview-web>”

“ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญามุ่งมั่นพัฒนางานบริการประชาชนให้สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ความต้องการของภาคธุรกิจอย่างสูงสุด และพร้อมพัฒนาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ รองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป” นายวุฒิไกร กล่าวยืนยันทิ้งท้าย